



## Hội Sức khỏe Tâm thần Canada chi nhánh Waterloo Wellington Dufferin

### Nói Về CMHAWWD

CMHA Waterloo-Wellington-Dufferin là một trong những chi hội CMHA lớn nhất tại Canada. Nó có 11 địa điểm phục vụ, tới gần 350 công nhân và hàng chục chương trình và dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ tất cả mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thiếu niên, và người trưởng thành đến cao niên. Đến th m [www.cmhawwd.ca](http://www.cmhawwd.ca) cho có tin tức về các chương trình này và cũng nh các Dịch vụ Phát huy Sức khỏe Tâm thần & Giáo dục.

Thế nào để có được quyền sử dụng các chương trình của chúng tôi

Hầu hết các chương trình CMHA WWD được quyền sử dụng thông qua Here 24/7, cánh cửa chính tới trọn vẹn ngành cai nghiện, sức khỏe tâm thần và khủng hoảng trong khắp vùng chúng ta.

Để có thông tin về những dịch vụ nào có sẵn cho quý vị, xin gọi Here 24/7 ở 1-844-HERE-247 (237-3247) hay đến th m [www.here247.ca](http://www.here247.ca)

Chúng tôi cũng có cho phục vụ bằng tiếng Pháp! Muốn được phục vụ hoặc có thêm thông tin, xin gọi 1844 CMHAWWD (264 2993) máy nhánh nối số 2080. Muốn được phục vụ bằng tiếng Pháp cho tuổi 7-18, xin gọi 1 800 471 1732 máy nhánh nối số 2409.



**Canadian Mental  
Health Association**  
Waterloo Wellington Dufferin

**Association canadienne  
pour la santé mentale**  
Waterloo Wellington Dufferin



## Hội Sức khỏe Tâm thần Canada chi nhánh Waterloo Wellington Dufferin

Chúng tôi quyết tâm cải tiến quyền sử dụng các dịch vụ khác nhau của chúng tôi bằng cách cung cấp thông dịch. Cho chúng tôi biết ngôn ngữ ưa thích của quý vị!

### Nói Về Here 24/7

Here 24/7 là cánh cửa chính của quý vị để tới những dịch vụ cai nghiện, sức khỏe tâm thần và khủng hoảng được cung cấp bởi 12 chi nhánh ngang vùng Waterloo-Wellington-Dufferin. Quý vị chỉ cần làm việc duy nhất là hướng về phía chúng tôi. Chúng tôi làm những việc liên quan đến tiếp nhận, đánh giá, giới thiệu, khủng hoảng, ghi danh sách chờ đợi và lấy hẹn cho những chương trình quan trọng này. Công việc của chúng tôi là hướng dẫn quý vị, tìm ra nhu cầu của quý vị và giúp quý vị định hướng đi trong hệ thống. Như vậy quý vị được rảnh trí để tập trung vào bảo tồn niềm hy vọng và theo đuổi sự bình phục.

Nếu quý vị có bất cứ mối lo lắng nào, chúng tôi mong quý vị sẽ liên lạc.

CMHA WWD tuân theo các tiêu chuẩn riêng tư về sức khỏe của Ontario. Để có thêm tin tức về sự riêng tư của quý vị, đến thăm [www.cmhawwd.ca/privacy](http://www.cmhawwd.ca/privacy)